
                                                                                                                                                                

  
 

6. fundur skólanefndar FG á skólaárinu 2020 - 2021 haldinn  
þriðjudaginn  15. júní 2021 kl.11:45.  
 

Mætt voru: Kristinn Þorsteinsson skólameistari, Áslaug Hulda Jónsdóttir formaður, Frosti Logason 
varaformaður,  Kristín Soffía Þorsteinsdóttir, Sara Dögg Svanhildardóttir, Inga Amal Hasan. Anna 
Sigríður Brynjarsdóttir fulltrúi kennara, Helgi Már Herbertsson fulltrúi nemenda og Snjólaug E. 
Bjarnadóttir aðstoðarskólameistari.  
 
 
Dagskrá:  
 

• Fjármál skólans 
Heildartölur í lagi, ekkert til að hafa áhyggjur af. Launin eru alltaf stærsti hluti fjármála 
skólans. Veikindi og námsleyfi starfsmanna skekkja áætlun síðasta árs. 

• Innritun 
Innritum í skólann er óháð umsóknarbrautum, en að þessu sinni tíminn knappur til  innritunar 
í júní. Tökum inn 200 nýnema fyrir haustönn 2021. Heldur færri umsóknir en fyrir ári síðan. 

• Viðbygging við skólann 
Skólameistari, formaður skólanefndar og varaformaður funduðu með bæjarstjóra 
Garðabæjar um  viðbyggingu við skólann. Í framhaldinu er stefnt á að fá fund með mennta- 
og menningarmálaráðherra um málið. Þar verður lögð áhersla á að skipaður verði vinnuhópur 
um málið. 

• Önnur mál 
Rætt um ýmsar afleiðingar og eða ávinning af covid tímabilinu í skólastarfinu. T.d. aukin 
tækniþekking starfsmanna og nemenda ásamt fjölbreytni í kennsluháttum. 

• Skoðunarferð um skólann 
 

Fundi slitið kl. 13:00 
 
Fundarritari: Snjólaug E. Bjarnadóttir aðstoðarskólameistari 


